

LỜI TỰA

Tập truyện *Trở Lại Nụ Cười: Tập Truyện Nguyễn Ngọc Hoa VII* trên tay quý bạn được viết trong khoảng một năm bắt đầu từ đầu mùa xuân 2020, thời gian mà dịch cúm coronavirus hoành hành khắp thế giới. Chúng tôi đội ơn ơn trên đã phò hộ cho gia đình chúng tôi và bạn bè gần xa được an lành suốt một năm rưỡi vừa qua, và cầu mong mọi người tiếp tục được may mắn như thế trong những ngày sắp tới.

Các truyện ngắn trong tập truyện này đã được phổ biến dưới tiêu đề “loạt truyện Đất Khách Quê Minh” kể lại những câu chuyện chúng tôi trải qua, chứng kiến, hay nghe thuật lại trong khoảng đời tỵ nạn đầu tiên trên đất Mỹ giữa thập niên 1970. Mỗi truyện ngắn là một tác phẩm riêng lẻ đặt liền hoàn với các truyện khác theo thứ tự thời gian, nhưng toàn thể bảy cuốn *Tập Truyện Nguyễn Ngọc Hoa I, II, III, IV, V, VI, và VII* phổ biến và ấn hành từ năm 2013 đến nay không hẳn là một trường thiên tiểu thuyết. Chúng tôi viết để kể lại cho bạn bè nghe những câu chuyện của một quãng đời xa xưa và trau dồi Việt ngữ sau những năm dài sống xa quê hương. Nhớ chuyện cũ đến đâu viết đến đó chứ không hề sắp đặt trước bố cục, nội dung, hay nhân vật như các tác giả viết truyện dài.

Để tránh ngộ nhận đáng tiếc, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa: Tập truyện ngắn này không phải là hồi ký, tự truyện, hay tài liệu ghi lại dữ kiện lịch sử. Nhân vật xưng "tôi" được dùng như nhân chứng thuật lại chuyện cũ và không phải chính tác giả. Mọi nhân vật khác đều được dựng nên, tiểu thuyết hóa cho phù hợp với câu chuyện, và có thể không tương ứng với nhân vật có thực ngoài đời nào.

Chúng tôi xin cảm ơn các thân hữu đã góp ý, phê bình, và chỉnh sửa cũng như đã khích lệ chúng tôi trong việc sáng tác. Xin được kể tên vài người là các chị Lưu Phương Lan (nhà văn Phương Lan) và Trần Thùy Mai (nhà văn) và các anh Nguyễn Trọng Dzũng, Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Nhật Hoàng (báo Trẻ), Nguyễn Thanh Hoàng (nhà văn Phan Hạnh), Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Khắc Phụng, Châu Hiền Quang (nhà thơ Kiều Phong (Toronto)), Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Thiệp (nhà văn Tràm Cà Mau), Nguyễn Xuân Thiệp (nhà thơ), và Nguyễn Công Thuần. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tiện nội là kịch tác gia, nhà văn, và đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc đã đọc bản thảo và đề nghị tựa các truyện ngắn và khuyến khích chúng tôi xuất bản các tác phẩm đã viết.

Chúng tôi hy vọng, trong một tương lai không xa, sẽ có cơ hội ấn hành và ra mắt độc giả *Tập Truyện Nguyễn Ngọc Hoa VIII* đang được phổ biến dưới tiêu đề “loạt truyện Theo Ngọn Mây Tần.” Mời quý bạn đón xem.

Nguyễn Ngọc Hoa
Ngày Thu phân 2021
(22-09-2021)